



ข่าวคณะกรรมการธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๐๓ E-mail science_seminar@hotmail.com



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๔ โดยนายอัครวัฒน์ อัครเวม ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมวันนี้ ในการประชุม มีการพิจารณาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้



๑. เรื่อง OTOP มิติใหม่ ผู้แทนหน่วยงานจากสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการคือ นายตรีนต์ สิริกาญจน นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)



๒. เรื่อง การเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ผู้แทนจาก สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการคือ รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ นักบริหารวิชาการอาวุโส



๓. เรื่อง โครงการอ้อยและน้ำตาลเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อคณะกรรมการคือ รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ วาณิชศรีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ข่าวคณะกรรมการวิชาการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๐๓ E-mail science_seminar@hotmail.com



๔. เรื่อง โครงการยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ โดยเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ สมितिพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งในการพิจารณาศึกษาข้อมูลดังกล่าว ที่ประชุมมีข้อสังเกตหลายประการที่ต้องการให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับภาคประชาชนระดับเกษตรกรฐานราก นอกจากนี้ ควรเข้าถึงไปสู่ระดับชุมชน และภาคการผลิตให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรับรู้ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาในปัจจุบัน โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เครือข่ายนักวิจัยต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนา การตลาด และการส่งออก อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขปัญหาคือคุณภาพหรือประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาคการเกษตร ภาคสังคม ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ได้รับการเยียวยาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหารายได้ประชากรต่อหัว

มติที่ประชุมกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา พิจารณาเรื่อง งานวิจัยเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลคือ รองศาสตราจารย์ จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอนิวรรณ หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และองค์ความรู้งานวิจัยด้านการแพทย์ คือ รองศาสตราจารย์พงศ์รัตน์ ติลีปิกร รักษาการแทนผู้อำนวยการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์บรรจบ ศรีภา อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา